

กฟผ. ไล่เกียร์ลุยกระตุ้นศก. 64

- คงลงทุน 4 หมื่นล. รับนโยบายรัฐ
- ผลิตไฟต่อเนื่องโควิดไม่กระทบ

‘บุญญิตย์’ ผู้ว่าการ กฟผ. ประกาศเดินนำลงทุน 4 หมื่นล้านบาทภายในปี 2564 ตามแผน ไม่สนโควิด-19 รอบใหม่ ยันรับมือได้ แย้มโครงการลงทุนถูกพิชชีไว้แล้ว เพื่อใส่เงินเข้าในระบบ กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ คาดปีนี้ใช้ไฟโต 4% พร้อมกันงบซีเอสอาร์บรรเทาผลกระทบโควิด ประชาชน-ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

นายบุญญิตย์ วงศ์วิมลศิริ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บิดเบี่ยงกับ “มติชน” ถึงแผนการลงทุนของ กฟผ. ในปี 2564 ภายหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่ แต่ภารกิจของ กฟผ. ยังเหมือนเดิม โดยเฉพาะการลงทุนในปี 2564 ได้เตรียม

งบประมาณไว้ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท สำหรับสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่งตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย (พีดีพี) โดยภารกิจในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และระบบสายส่งของ กฟผ. ในช่วง 20 ปีข้างหน้าตามแผนพีดีพี กำหนดวงเงินไว้ที่ 1 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ภารกิจที่ กฟผ. ต้องดำเนินการต่อเนื่องคือ งานขยายระบบส่ง

ปรับปรุงระบบส่งให้แข็งแรงมากขึ้น ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ยืดหยุ่น และรองรับพลังงานทดแทน (เออาร์อี) ที่กำลังเข้าระบบจำนวนมาก เรื่องนี้เหล่านี้ต้องทำต่อเนื่อง ถ้าหยุดจะเกิดผลกระทบต่อเมือง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลกำหนดว่าการลงทุนที่ดีที่ทำได้เร่งเพื่อจ่ายเงิน เป็นการกระจายรายได้ให้กับภาคต่างๆ ของประเทศ

“รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานรัฐเร่งการลงทุนเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ไล่เงินเข้าระบบ กระตุ้นการลงทุน ต่อเนื่องไปยังการบริโภคของประชาชนให้ขยายตัวขึ้น ยิ่งในภาวะที่โควิด-19 กำลังระบาด เรื่องนี้ กฟผ. จึงต้องเร่งดำเนินการ ทั้งนี้จากแผนการลงทุนปีนี้จะยังไม่มีมีการเลื่อนใดๆ ทุกโครงการยังเป็นไปตามแผน เพราะ กฟผ. ได้คอมมิตเมนต์กับรัฐบาลไว้แล้ว โครงการถูกพิชชีไว้ล่วงหน้า ส่วนด้านโครงการใดเป็นพิเศษในขณะนี้ก็ไม่มี อาจต้องมองถึงข้อกีดกันขึ้นนโยบายรัฐบาลด้วย” นายบุญญิตย์กล่าว

นายบุญญิตย์กล่าวว่า ติมาณค่าการใช้ไฟฟ้าปี 2564 เมื่อต้นคาค่าจะดีขึ้นกว่าปี 2563 ที่ลดลง 3% ปีนี้แม้จะมีโควิดรอบ 2 แต่เชื่อว่าสังคมจะดีขึ้นมากกว่า มีการ

ดูแลตัวเองมากกว่าปี 2563 จึงคาดว่าปริมาณปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 4%

นายบุญญิตย์กล่าวยืนยันว่า แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่ แต่ไม่กังวลว่าจะไม่กระทบต่อการผลิตไฟฟ้าเช่นเดียวกับปี 2563 เพราะในช่วงที่โควิดรุนแรง กฟผ. อยู่ได้ และอยู่ได้อย่างดีในแง่ของการผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า เป็นนโยบายหลักที่ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธาน กฟผ. ให้ไว้ในภารกิจหลัก รวมทั้งมีการดูแลความปลอดภัยพนักงานทุกภาคส่วน ล่าสุดในส่วนของพนักงานที่สมาคมวีรภพ พร้อม โยมได้ กฟผ. ได้สั่งการให้ดำเนินการทันที

“ในช่วงที่ประเทศเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 กฟผ. ยังรับนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงาน 1 ปี เริ่มที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวมทั้งดูแลระบบไฟฟ้าและสายส่งให้มั่นคง นอกจากนี้ ยังผลิตเจลแอลกอฮอล์ และแจกอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุดความดันเบา ความดันอบ โดยเลือกซีเอสอาร์ที่มี ซีอีโอ กฟผ. พร้อมดำเนินการช่วยเหลือประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มที่แน่นอน” นายบุญญิตย์กล่าว